



วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2566

การประชุมเพื่อจัดทำแผนกิจกรรมของศูนย์ฯ ตามการทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รองศาสตราจารย์ ดร.เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล รักษาการผู้อำนวยการ UNISERV สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการบริหารศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปชมท.) ประชุมเพื่อจัดทำแผนกิจกรรมของศูนย์ฯ ตามการทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับสำนักบริการวิชาการ โดยผู้เข้าร่วมประชุม นายรวีต รัตนกาญจน์ ประธาน ปชมท. ที่ปรึกษา น.ส.ปัทมา จักขุรัตน์ ประธานกรรมการและกรรมการผู้แทนจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ ห้องประชุม U-Space UNISERV สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2566

หารือแนวทางการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรสำนักปลัด

ฝ่ายบริการวิชาการ นำโดย นายจรุญญกันต์ จินดธรรม หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการ เข้าพบคุณกัลลหริดา ลลนาธิ์กุล หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหารือแนวทางการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรสำนักปลัด หลักสูตร "การพัฒนาบุคลิกภาพงานบริการภายในองค์กรแบบมืออาชีพ" (Food & Beverage Service for MICE Event) ซึ่งจะดำเนินการในเดือนพฤศจิกายน 2566 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมบุคลากรสำหรับรองรับงานบริการภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่



Carbon Neutrality
ของงานประชุมสัมมนา
CMU

KM-CARBON
NEUTRAL
UNISERV
HEART TO EARTH



วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2566

UNISERV CMU อบรมเชิงปฏิบัติการ ISO ครั้งที่ 2

นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ พร้อมคุณวิริยา รัตนสุวรรณ ผู้เชี่ยวชาญระบบคุณภาพ ให้เกียรติเป็นวิทยากร อบรมเชิงปฏิบัติการ ISO ครั้งที่ 2 โดยการอบรมในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 4 ทิม ได้แก่

1. ทิม Document Center : ทบทวนการกำหนดประเภทและการออกรหัสควบคุมเอกสาร, ระเบียบปฏิบัติการควบคุมเอกสารและการบันทึก, คู่มือคุณภาพของ UNISERV CMU
2. ทิมห้องประชุม : ทบทวนระเบียบการปฏิบัติงาน การรับความต้องการลูกค้าและการเสนองาน, ระเบียบงานบริการห้องประชุม
3. ทิมอาคารและงานสาธารณูปโภค : ทบทวนระเบียบการบำรุงรักษาอาคาร สถานที่ และสาธารณูปโภค, ร่างระเบียบการปฏิบัติงาน การจัดเก็บข้อมูลและการคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร
4. ทิมบริการวิชาการ : ทบทวนระเบียบปฏิบัติงาน การรับความต้องการลูกค้าและการเสนองาน, ระเบียบปฏิบัติงานการบริการวิชาการ

ซึ่งการจัดอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ เพื่อให้ทุกคนได้เห็นภาพและมีความเข้าใจในตัวโครงการที่กำลังจะทำได้เป็นอย่างดี ห้องประชุม U-SPACE ชั้น 2 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2566

ประชุมโครงการ CMU - Negative Carbon Parking&Road



ศาสตราจารย์ ดร. นพ. พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ตั้งเป้าหมาย Carbon Neutral University โดยจะได้นำร่องวิจัยพัฒนา “ลานจอดรถและถนนแบบ Low Carbon” ในพื้นที่ลานการใช้ประโยชน์ร่วมระหว่าง สำนักบริการวิชาการ (UNISERV) และ สมาคมนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งการประชุมในครั้งนี้โดยภาคีวิศวกรรมการโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, บริษัท CPAC, สมาคมนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สำนักบริการวิชาการ (UNISERV) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม U-SPARK ชั้น 1 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2566

ก้าวสู่ยุค "Digital Twin"

รองศาสตราจารย์ ดร. เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล รักษาการผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ (UNISERV) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเชิญให้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และเจรจาความร่วมมือ กับ บริษัท "SuperMap" องค์กรชั้นนำด้าน GIS ใหญ่อันดับหนึ่งของจีน และของเอเชีย ณ อาคารมหานครมิวเซียม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร แพลตฟอร์ม SuperMap จะถูกนำมาใช้เพื่อการพัฒนาเมือง ให้เข้าสู่เมืองอัจฉริยะ และเมืองคาร์บอนต่ำได้อย่างครบทุกมิติ

